

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Hành trình 70 năm vươn mình phát triển

KỶ 4: VÓC DÁNG THÀNH PHỐ TRẺ

Từ xã lên phường, từ thị xã lên thành phố, từ đô thị loại IV lên loại III, loại II..., thành phố Thái Bình có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Vóc dáng thành phố trẻ năng động, văn minh, hiện đại... ngày một hiện rõ, xứng tầm vị thế trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Giao thông đi trước

Ông Bùi Công Nhan, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2005 - 2010 cho biết: Xác định đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị là nhiệm vụ có tính đột phá, là mục tiêu và là điều kiện để phát triển thành phố theo hướng văn minh, hiện đại, ngay sau khi lên thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2005 - 2010 đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó có nhiệm vụ hàng đầu là xây dựng kết cấu hạ tầng và quản lý đô thị. Các tuyến giao thông quan trọng khu vực cửa ngõ, đường vào trung tâm và nội khu vực trung tâm thành phố đến các huyện tiếp tục được tập trung đầu tư, tạo động lực mới cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội như tuyến tránh quốc lộ 10 (tuyến tránh S1), giai đoạn 1 đường vành đai phía Nam, Chu Văn An kéo dài về phía Nam, đường Đoàn Khuê, cầu Vũ Phúc, cải tạo, nâng cấp lòng đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng các tuyến đường nội thị như Lý Bôn, Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Văn Năng... Hai cây cầu Hòa Bình và Độc Lập nối hai bờ Trà Lý đi vào hoạt động, nối liền các huyện trong tỉnh và các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Hồng, góp phần đẩy mạnh



Một khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Bình.

thu hút đầu tư, phát triển sản xuất và dịch vụ thương mại.

Ông Nguyễn Văn Dương, Bí thư Chi bộ tổ 9, phường Kỳ Bá cho biết. Sau nhiều năm quy hoạch, việc xác định đúng hướng tuyến, tiềm năng không gian đô thị và nguồn lực đất đai lớn mang lại, kiên trì vận động người dân, thành phố Thái Bình đã vượt qua sự bảo thủ, trì trệ, chậm đổi mới, mở một con đường mang tầm chiến lược - con đường mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn, tạo ra một không gian mới, tiền đề cho những khu đô thị mới, công viên mới, công trình mới; tạo thế và lực cho các phường Kỳ Bá, Trần Lãm, xã Vũ Chính cùng thành phố Thái Bình bước sang trang phát triển mới.

Những năm gần đây, thành phố tiếp tục đầu tư nhiều công trình giao thông trọng điểm; chú trọng hoàn thiện quy hoạch các tuyến giao thông mới kết nối khu vực trung tâm thành phố với hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh, nhất là tuyến đường tránh phía Bắc và tuyến quốc lộ Thái Bình - Hà Nam. Quy hoạch chi tiết hai bên sông Trà Lý đoạn từ cầu Hòa Bình đến cầu vượt sông Trà Lý, đường vành đai phía Nam, Võ Nguyên Giáp, Lê Quý Đôn kéo dài đến đường Chu Văn An kéo dài, nút giao thông Phú Khánh, cầu vượt sông Trà Lý; các dự án cải tạo, chỉnh trang vỉa hè đường Trần Phú, Trần Thái Tông, Nguyễn Đức Cảnh, Ngô Thị Nhậm, Lý Thái Tổ, Lê Đại Hành,

Trần Hưng Đạo... Đặc biệt, dự án BT đường Kỳ Đông kéo dài đoạn từ đường Trần Thủ Độ đến quốc lộ 10 với chiều dài trên 1,6km, bề rộng 45m, lòng đường mỗi bên rộng 10,5m, dải phân cách giữa rộng 8m, vỉa hè rộng 8m đã kết nối trung tâm thành phố với cực phát triển phía Tây Bắc, góp phần thúc đẩy thông thương, giao lưu đối ngoại với các tỉnh lân cận, phát huy hết tiềm năng phát triển của trung tâm thành phố, làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của thành phố Thái Bình. Đồng thời, tạo lập cửa ngõ phía Tây Bắc với trục đại lộ Kỳ Đông và khu đô thị hiện đại, đồng bộ, xứng tầm với sự phát triển mạnh mẽ của thành phố, sánh cùng các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Đô thị xanh, hiện đại

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, thành phố Thái Bình đã khoác lên mình một diện mạo mới, rực rỡ và hiện đại với hàng loạt công trình hạ tầng quy mô lớn, công trình mang tính biểu tượng, khu đô thị mới, các tòa nhà cao tầng đồng bộ. Cùng với các phường đã có tại trung tâm thành phố, các xã trở thành phường, các xã từ huyện về thành phố với tốc độ đầu tư xây dựng nhà ở của cư dân ngày một mạnh mẽ, hiện đại, thẩm mỹ đã tạo nên diện mạo đô thị các phường, xã cũng như toàn thành phố ngày càng hiện đại, xứng tầm đô thị loại II.

"Nhưng thay đổi bắt đầu từ đâu? Bất kỳ người dân các phường: Kỳ Bá, Trần Lãm, Quang Trung, Phú Khánh, Hoàng Diệu, Đông Mỹ... đều có thể chỉ ra nguồn gốc của sự thay đổi ấy, đó là từ khi có các khu công nghiệp: Nguyễn Đức Cảnh, Phúc Khánh, Sông Trà, Gia Lễ, từ khi có các tuyến đường trực kết nối, các khu đô thị, khu nhà ở xã hội cao tầng, các trung tâm thương mại... Thành phố giờ đã trở thành một điểm đến, điểm dừng chân của những nhà đầu tư nước ngoài tìm cơ hội tốt; điểm đến của những người thành đạt tìm môi trường sống tốt; điểm đến của lực lượng lao động tìm việc làm tốt, cơ hội để các bạn trẻ trở về quê hương khởi nghiệp. Thay đổi nhanh lắm, người dân như tôi chứng kiến từ đầu mà còn không ngờ. Thành phố đang từng ngày hoàn thiện vóc dáng của

Bà Trần Thị Lan Anh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp thành phố



Những năm gần đây, nhiều công trình hạ tầng lớn trên địa bàn thành phố được triển khai, nhất là xây mới, mở rộng các tuyến đường. Các phường Hoàng Diệu, Tiên Phong, Trần Lãm, Lê Hồng Phong hay các xã Vũ Chính, Vũ Phúc, Phú Xuân... là những địa bàn thực hiện giải phóng mặt bằng đối với đất ở, đất nông nghiệp của hàng nghìn hộ gia đình, cá nhân để phục vụ xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông với diện tích lớn. Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, trong quá trình giải phóng mặt bằng, Trung tâm luôn thực hiện công khai, minh bạch thông tin đối với người dân. Phối hợp tổ chức họp dân, lắng nghe, chia sẻ và đối thoại với người dân, qua đó bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người có đất bị thu hồi.

Ông Mai Thanh Thuận, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình



Ông Lê Anh Tuấn, tổ trưởng tổ 7, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình



Bao năm sống ở thành phố, tôi nhận thấy sự thay đổi rõ nét diện mạo thành phố những năm gần đây. Bằng những giải pháp quyết liệt của chính quyền, đô thị đã văn minh lên rất nhiều. Muốn giữ vững và phát triển để xứng tầm thì sự vào cuộc của chính quyền là chưa đủ mà cần sự tham gia tích cực của người dân. Là một cư dân thành phố, tôi nghĩ người dân phải xác định mình là chủ thể xây dựng đô thị văn minh. Đô thị muốn văn minh, trước hết con người, lối sống phải văn minh. Do vậy, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn phố phường sạch đẹp, thành hiện nếp sống văn hóa để xứng đáng là người dân của thành phố văn minh.

một đô thị văn minh, xanh, sạch, khẳng định vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh" - ông Trần Đức Tuấn, tổ 6, phường Quang Trung cho biết. Còn theo chị Đào Thị Việt, tổ 12, phường Trần Lãm: Thành phố phát triển nhanh, mạnh thì chỉ thực sự 10 năm nay. Thành phố chuyển mình nhanh đến nỗi chính chúng tôi là người sinh sống ở đây cũng thấy đô thị mình thay đổi sau mỗi đêm thức dậy: cầu mới, đường mới, hàng loạt khu đô thị mới. Chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng lên. Cùng với sự quan tâm của tỉnh, những năm qua, Đảng bộ thành phố Thái Bình đã tập trung lãnh đạo,

xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị. Thay vì đầu tư nhỏ giọt, thành phố đã quyết định tăng tổng vốn đầu tư hàng năm nhằm tạo bước phát triển mạnh mẽ trong việc nâng cấp, chỉnh trang đô thị. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Chỉ trong 10 năm (2010 - 2020), tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách thành phố ước đạt 2.349 tỷ đồng cho 215 danh mục công trình, đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 170 công trình. Nguồn vốn này dù chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư của thành phố nhưng cũng đã góp phần nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng đô thị và nhà ở, hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II. Nhiều hạng mục,

công trình tạo điểm nhấn cho thành phố được triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ như Quảng trường Thái Bình, công viên 30/6, công viên Lê Quý Đôn, công viên Kỳ Bá, hồ Ty Rượu... Các công trình hạ tầng xã hội, trung tâm thương mại Vincom, Go!, dự án chỉnh trang khu tập thể 4, 5 tầng công lập Lê Hồng Phong, các khu đô thị mới Petro Thăng Long, Dragon City, DragonHomes Eco City không chỉ góp phần tích cực giải quyết căn bản nhu cầu nhà ở của người dân mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nên những không gian sống tốt hơn cho người dân.

(còn nữa) MINH NGUYỄN

Chủ động sản xuất vụ mùa

Để sản xuất vụ mùa năm 2024 đạt năng suất, sản lượng cao, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đang tập trung triển khai phương án, kế hoạch sản xuất bảo đảm khung thời vụ tốt nhất.



Nông dân xã Tây Sơn (Kiến Xương) làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa mùa.

hoạch, phương án phòng, chống diễn biến bất lợi của thời tiết. Ông Trần Quốc Dương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: Thời gian qua, các mô hình sản xuất theo hướng gia tăng giá trị được triển khai tạo sự chuyển nghiệp trong sản xuất, hình thành quy trình sản xuất theo chuỗi bền vững quân lý được chi phí và hạch toán có lãi. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới và phương thức tổ chức sản xuất nông nghiệp mới được áp dụng vào thực tiễn thúc đẩy sản xuất hàng hóa, tạo giá trị kinh tế cao, bền vững. Tỷ lệ cơ giới hóa trong trồng trọt ngày càng cao và hình thành nhiều khâu dịch vụ chuyên nghiệp (làm đất, gieo mạ khay, máy cấy, máy gặt, sấy sản phẩm...) góp phần giảm chi phí sản xuất và giải quyết tình trạng thiếu lao động trong nông nghiệp.

Chủ động các giải pháp ứng phó

Vụ mùa năm 2024, toàn tỉnh phần đầu gieo cấy đạt trên 75.000ha, năng suất trên 60 tạ/ha, sản lượng trên 450.000 tấn. Diện tích lúa chất lượng cao chiếm 45 - 50%, gồm các giống Đai thơm 8, Bắc thơm số 7, TBR279, N97, lúa Nhật...; nhóm lúa có năng suất cao, chịu thâm canh chiếm 50 - 55% diện tích, gồm các

Khó khăn, thuận lợi đan xen

Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn Thái Bình, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, năm 2024 gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, nắng nóng cục bộ, đồng, tố, lốc xảy ra nhiều hơn, cường độ mạnh hơn. Bão mạnh, mưa lớn và áp thấp nhiệt đới xảy ra bất thường, diễn biến phức tạp và không theo quy luật. Mưa cường độ lớn có thể xảy ra nhưng do lún bảo nguồn nước sông có thiếu

hụt so với trung bình nhiều năm vì vậy có những thời điểm lấy nước phục vụ sản xuất gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, tình hình các đối tượng sinh vật hại cây trồng trong vụ mùa cũng đang diễn biến phức tạp. Do thời gian chuyển vụ từ vụ xuân sang vụ mùa ngắn dẫn đến nguồn sâu bệnh tích lũy; rơm rạ không có thời gian phân hủy, dễ gây ngộ độc hữu cơ cho lúa mới cấy. Trong khi đó, lao động nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch sang các ngành nghề phi nông nghiệp, nhất là lao

động trẻ, gây ra thiếu hụt lao động trong sản xuất. Mặc dù có nhiều khó khăn như vậy nhưng bù lại, giá cả vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) hiện nay cũng tương đối ổn định, vụ lúa xuân được mùa, được giá, tạo điều kiện, động lực cho người dân yên tâm sản xuất. Công tác chỉ đạo, quản lý điều hành, kinh nghiệm tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành và nhận thức của bà con nông dân đã được nâng lên, nhất là trong việc xây dựng kế

giống: BC15, Thiên ưu 8, TBR1, TBR225... Mở rộng diện tích lúa gieo cấy bằng máy lên trên 25.000ha; tiếp tục khuyến khích nông dân tích tụ, tập trung đất đai, bỏ bờ ngăn, gieo cấy cùng giống, cùng trà để mở rộng quy mô đồng ruộng thuận tiện áp dụng cơ giới hóa và tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích nông dân mua và sử dụng thiết bị sấy để hạn chế tổn thất sau thu hoạch. Tiếp tục hoàn thiện các chuỗi sản xuất lúa gạo xây dựng nhãn hiệu lúa gạo xây dựng nhãn hiệu lúa gạo cho một số địa phương có lợi thế, tiến tới xây dựng thương hiệu gạo tỉnh Thái Bình.

Phần đầu gieo cấy trên 13.000ha lúa mùa, đến nay huyện Kiến Xương đã hoàn thành thu hoạch lúa xuân, tập trung đẩy nhanh tiến độ làm đất, vệ sinh đồng ruộng chuẩn bị các điều kiện gieo cấy lúa mùa. Ông Đinh Công Mẫn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Để chủ động ứng phó với bất thuận của thời tiết, gieo cấy lúa mùa trong khung thời vụ tốt nhất, huyện khuyến cáo nông dân mở rộng diện tích cấy bằng máy, cấy mạ non, phần đầu diện tích cấy bằng máy đạt 40% tổng diện tích gieo cấy; không áp dụng gieo thẳng đồng thời dự phòng sẵn các loại thức giống có thời gian sinh trưởng ngắn ngày phòng khi mưa lớn gây ngập úng, làm chết mạ, chết lúa đầu vụ.

Ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết, ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương cần chú ý vào việc gieo cấy, trình độ thâm canh, cơ sở hạ tầng, diễn biến thời

tiết nhiều năm và dự báo thời tiết vụ mùa năm 2024, bố trí cơ cấu trà và cơ cấu giống lúa hợp lý. Kỹ sư Phạm Thị Hiền, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình cho biết: Để rơm rạ, cỏ dại, các tàn dư trên đồng ruộng nhanh phân hủy, hạn chế ngộ độc hữu cơ giai đoạn lúa đẻ nhánh nên sử dụng các chế phẩm để xử lý rơm rạ như Sumitri, AT-YTB, Emunix hoặc phân vi sinh Azotobacterin, Trường Sơn Bio hoặc 15 - 20kg với bột/sào để rắc. Trong vụ mùa, cây lúa dễ bị nhiễm bệnh bạc lá, vì vậy nên lựa chọn các giống lúa có khả năng chống chịu hoặc nhiễm nhẹ đối với bệnh bạc lá, đặc biệt không gieo các giống dễ nhiễm bệnh trên các vùng trũng hẫu, kim hãm. Đối với quỹ đất cấy lúa mùa sớm để trồng cây vụ đông ưa ẩm cần gieo cấy trước ngày 10/7. Diện tích gieo cấy đại trà kết thúc việc gieo cấy trước ngày 20/7. Tùy thuộc vào phương thức gieo mạ để xác định lịch gieo mạ cho phù hợp, mạ nên cứng khoảng 7 - 8 ngày, mạ dày xúc khoảng 12 - 15 ngày tuổi. Nên bố trí thời vụ gieo mạ và thời gian làm đất phù hợp, tuyệt đối không để mạ phải chửa ruộng, tốt nhất là làm ruộng trước khi cấy từ 1 - 2 ngày. Trước khi đưa mạ ra ruộng cấy 1 - 2 ngày nên phun phòng, trừ sâu bệnh cho mạ, đặc biệt là rầy các loại.

NGÂN HUYN

QUỲNH PHỤ ĐÃ CHỊ TRẢ HƠN 2,8 TỶ ĐỒNG TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DỰ ÁN ĐƯỜNG TỈNH ĐT.452

Tuyến đường tỉnh ĐT.452 đi qua 4 xã của huyện Quỳnh Phụ là Quỳnh Mỹ, Châu Sơn, Quỳnh Ngọc và Quỳnh Khê. Dự án do UBND huyện Quỳnh Phụ làm chủ đầu tư. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại các địa phương đã cơ bản hoàn thành, đơn vị thi công đang triển khai dự án. Riêng với 2 xã Quỳnh Mỹ và Quỳnh Ngọc, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện đã tổ chức kiểm đếm tài sản, cây cối, hoa màu của 2 địa phương để tổ chức chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân. Qua kiểm đếm, tại xã Quỳnh Mỹ có 28 hộ nam trong diện bồi thường với số tiền hơn 0,94 tỷ đồng; xã Quỳnh Ngọc có 250 hộ với số tiền khoảng 4,5 tỷ đồng. Trong 2 ngày 19 - 20/6, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện đã tổ chức chi trả cho 28 hộ của xã Quỳnh Mỹ hơn 0,94 tỷ đồng, cho 103 hộ của xã Quỳnh Ngọc hơn 1,87 tỷ đồng. Với 147 hộ còn lại của xã Quỳnh Ngọc, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện đang hoàn thiện hồ sơ để tổ chức chi trả tiền bồi thường trong thời gian sớm nhất.

NGUYỄN CƯỜNG

TỔ TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐN THÔN PHƯƠNG CỤC HƠN 20 NĂM KHÔNG CÓ NỢ XẤU

Là 1 trong hơn 360 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK và VV) thực hiện hợp đồng ủy nhiệm cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đông Hưng, sau hơn 20 năm thành lập, đến nay Tổ TK và VV thôn Phương Cúc, xã Đông Dương không có nợ xấu. Tổ hiện đang quản lý 58 thành viên với dư nợ cho vay đến hết tháng 6/2024 đạt hơn 2,3 tỷ đồng, trong đó cho vay giải quyết việc làm đạt 250 triệu đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt 834 triệu đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 1.136 triệu đồng, cho vay hộ cận nghèo đạt 100 triệu đồng. Để có được kết quả đó, trong quá trình hoạt động, Tổ luôn bám sát các chỉ đạo của ngân hàng và UBND, Hội Nông dân xã để triển khai kịp thời các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ tới người dân; tổ chức bình xét cho vay đúng quy trình, đúng đối tượng; theo dõi, hướng dẫn giúp đỡ các hộ vay vốn lựa chọn phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả để vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Không chỉ bình xét, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có vốn phát triển kinh tế, Tổ TK và VV thôn Phương Cúc còn tuyên truyền, vận động thành viên gửi tiết kiệm tự nguyện với số dư tiết kiệm đạt hơn 50 triệu đồng, từ đó góp phần bổ sung nguồn vốn để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

MINH HƯƠNG